

มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

ตอนที่ 1: พระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช

พระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช - ตอนที่ 1

บทนำ:

ฟิลิปปี 1:21 “เพราะสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร”

ในข้อนี้ อัครทูตเปาโล ได้เปิดเผยให้เห็นถึงพระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชที่ควรจะเป็นเป้าหมายของคริสเตียนทุกคน คริสเตียนทุกคนควรตั้งเป้าที่จะพูดอย่างจริงใจได้ว่า

“สำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์” ในตอนที่ 1 ของคำเทศนาชุดนี้ เราจะพูดถึงคำถาม 2 คำถาม ได้แก่: คำถามที่ 1 “ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด?” และคำถามที่ 2 “การมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าหมายถึงอะไร?” เราถามเช่นนี้ เพื่อที่เราจะจจ่อไปยังพระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช

1. ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด?

ก. เรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด สิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของชีวิตเรา

กาลาเทีย 6:7-8 7 อย่าหลงเลย ท่านไม่อาจหลอกหลวงพระเจ้า ใครหว่านอะไรย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น 8 ผู้ที่หว่านเพื่อวิสัยบาปของเขาจะเก็บเกี่ยวความพินาศจากวิสัยนั้น ส่วนผู้ที่หว่านเพื่อพระวิญญานจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาน

ข. มีจุดประสงค์ที่คงอยู่เพียงชั่วคราว และพระประสงค์ที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์

1 ยอห์น 2:15-17 15 อย่ารักโลกหรือสิ่งใดๆ ในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักของพระบิดาก็ไม่ได้อยู่ในผู้นั้น 16 เพราะทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตา และความทะนงในสิ่งที่ตนมีหรือทำ ไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลก 17 โลกกับความปรารถนาต่างๆ ของโลกก็ล่วงไป แต่ผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าดำรงอยู่ตลอดกาล เตือนให้ระวังปฏิบัติของพระคริสต์

2. การมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าหมายถึงอะไร?

ก. การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หมายถึง การมีชีวิตอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ เพื่อที่วิถีทางของพระองค์จะกลายมาเป็นหนทางของเรา

อาโมส 3:3 สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ? หากทั้งคู่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน

ข. การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หมายถึง การติดตามพระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำ

1 โครินธ์ 10:31 ดังนั้นไม่ว่าท่านจะกินหรือดื่มหรือทำอะไรก็ตาม จงทำทุกสิ่งเพื่อพระเกียรติสิริของพระเจ้า

ค. การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หมายถึง การละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะขัดขวางการดำเนินกับพระเจ้า

ฮีบรู 12:1 เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีพยานหมู่ใหญ่พร้อมรอบด้านเช่นนี้แล้ว ก็ให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น ให้เราวิ่งด้วยความอดทนบากบั่นไปตามลู่ที่ทรงกำหนดไว้สำหรับเรา

สรุป: จากที่เราได้เห็น เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาถึงจุดประสงค์ของการที่เรามีชีวิตอยู่ ว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง หรือเรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า เป็นเรื่องที่ย้ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์มีความหมายอย่างไร ในตอนที่ 2 เราจะกล่าวถึงคำถามอีก 2 คำถาม ได้แก่ เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้อย่างไร และเพราะเหตุใดเราจึงมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

พระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช - ตอนที่ 2

บทนำ: ในตอนที่ 2 ของพระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช เราจะยังคงจดจ่อไปยังพระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช โดยการอภิปรายกันถึงคำถามที่ว่า “เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?” “และเพราะเหตุใดเราจึงมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์?”

1. เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?

ก. เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์โดยการทำให้การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เป็นเป้าหมายที่แน่วแน่มั่นคง

ฟิลิปปี 3:12 ไม่ใช่ข้าพเจ้าได้ทั้งหมดนี้แล้วหรือได้รับการปรับปรุงให้เป็นคนดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ารุดหน้าไปเพื่อถวายเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งไว้สำหรับข้าพเจ้าเมื่อทรงถวายข้าพเจ้ามาเป็นของพระองค์

ข. เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าโดยการเข้าสนิทในพระวอนะของพระองค์
ยอห์น 8:31-32 31 พระเยซูตรัสกับชาวยิวที่ได้เชื่อพระองค์ว่า " ถ้าท่านยึดมั่นในคำสอนของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราจริงๆ 32 แล้วท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ท่านเป็นไท "

ค. เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์โดยการยอมจำนนต่อการทรงนำขององค์พระวิญญูญาณบริสุทธิ์
โรม 8:14 เพราะพระวิญญูณของพระเจ้าทรงนำผู้ใด ผู้นั้นเป็นบุตรของพระเจ้า

ง. เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์โดยความเชื่อของเรา
ฮีบรู 10:38 แต่ผู้ชอบธรรมของเรา จะดำรงชีวิตโดยความเชื่อ และหากเขาเสื่อมถอย เราจะไม่พอใจเขา "

2. เพราะเหตุใดเราจึงมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า?

ก. เราควรมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อเรา
1 ยอห์น 4:10 นี่คือการรัก ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา

ข. แผนงานที่พระเจ้าทรงมีให้แก่ชีวิตของท่านเป็นแผนงานที่ดีเท่านั้น พระองค์ทรงห่วงใยท่าน

เยเรมีย์ 29:11 องค์พระผู้เป็นเจ้า ประกาศว่า " เพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนการเพื่อทำให้เจ้ารุ่งเรือง ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้า

ค. เราควรมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เพราะนี่เป็นวิธีที่เรานมัสการและถวายพระสิริแด่พระองค์

โรม 12:1 เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่บริสุทธิ์ และที่พระเจ้าพอพระทัย นี่เป็นการนมัสการที่แท้จริง

ง. การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นำมาซึ่งการจัดเตรียมอย่างอุดม การปกป้อง และพระพรสดุดี 91 ผู้ที่พำนักในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะได้พักพิงในร่มเงาขององค์ทรงฤทธิ์

สรุป: พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อชีวิตของท่าน แต่พระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติ ตามที่เราได้เห็นกันแล้วในคำเทศนาชุดนี้ ในการที่เราจะดำเนินอยู่ในพระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่มีไว้เพื่อชีวิตของเรา เราจำเป็นต้องกำหนดว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด เราต้องเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า เข้าใจว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ได้อย่างไร และเพราะเหตุใดเราจึงควรมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

คำถามอภิปราย:

1. การเข้าสนิทในพระวาระของพระองค์มีความหมายอย่างไรต่อฉัน?
2. การยอมจำนนต่อองค์พระวิญญูณบริสุทธ์ช่วยข้าพเจ้าให้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้อย่างไร?
3. เพราะเหตุใดพระเจ้าจึงต้องการให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์?